



# บันทึกข้อความ

ศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร  
 รัับวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๐  
 เลขที่ ๑๓๒๙  
 เวลา ๑๕.๐๐ น.

ส่วนราชการ กรมอนามัย กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๐๘๕

ที่ สธ ๐๙๐๒.๐๒/ ๑๕๕๑๓ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท  
 วิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย

เรียน ผู้บริหารกรมฯ ทุกท่าน  
 ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 เลขานุการกรม  
 ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สถาบัน ในสังกัดกรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อน  
 ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ อัตรา และระดับเชี่ยวชาญ  
 จำนวน ๒๑ อัตรา รายละเอียดตามประกาศกรมอนามัยที่แนบมาพร้อมนี้

อนึ่ง การพิจารณาผู้สมัครคัดเลือก กรมอนามัยจะพิจารณาในคราวเดียวกัน โดยจะพิจารณา  
 ผู้สมัครเพื่อขอย้ายที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งที่ขอย้ายก่อน และจะพิจารณาผู้สมัคร  
 คัดเลือกเพื่อเลื่อนเป็นลำดับถัดไป

เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเพื่อเลื่อนข้าราชการดังกล่าวเป็นไปอย่าง  
 มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด กรมอนามัย จึงขอให้แจ้งข้าราชการ  
 ในสังกัดทราบ หากมีผู้ประสงค์สมัครเพื่อขอย้ายหรือเพื่อเลื่อนในตำแหน่งดังกล่าว ขอให้พิจารณาผู้มีคุณสมบัติ  
 ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งตามที่ ก.พ.กำหนด ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานส่งใบสมัคร ต้นฉบับ จำนวน ๑ ฉบับ  
 และสำเนา จำนวน ๑๑ ฉบับ ส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 ในเวลาราชการ และกรณีส่งทางไปรษณีย์ให้ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) ถึงผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  
 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ จังหวัดนครพนธ์ ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของหน่วยงานผู้สมัคร ทั้งนี้หากไม่ส่งหนังสือแนบส่ง  
 และไม่ส่งเอกสารที่ใช้ในการสมัครเพื่อขอรับคัดเลือกที่สมบูรณ์ ครบถ้วนถึงกองการเจ้าหน้าที่  
 ตามกำหนดวันดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณา โดยสามารถดูรายละเอียด และDownload ใบสมัครได้ที่  
<http://person.anamai.moph.go.th>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน

เรียน ผู้บริหารกรมอนามัย  
 เพื่อโปรดทราบ และโปรดแจ้ง  
 ทุกกองการ ก.พ. กรมฯ ดังเป็นกรณีไป  
 @21เมษายน 22๕๖  
 ก.๑๖๐ (กม)  
 ๒๓ ๗-๒๖๐

(นายวิชาญ เฑ็งจันทร์)  
 อธิบดีกรมอนามัย

น.น.

(นายวิชาญ เฑ็งจันทร์)

นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๓ กรุงเทพมหานคร

๕๕๕๖๙  
 ๒๑-๗-๖๐ C10.4196

# (สำเนา)

## ประกาศกรมอนามัย

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย

ด้วยกรมอนามัย มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน ๑ อัตรา และระดับเชี่ยวชาญ จำนวน ๒๑ อัตรา เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปตามระบบคุณธรรม ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ คุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการชั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้

### ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร ระดับทรงคุณวุฒิ

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน
๑	<u>โครงสร้างเดิม</u> นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)	๑๐	กรมอนามัย
	<u>โครงสร้างใหม่</u> นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านสุขาภิบาล)	๑๑	กรมอนามัย

### ระดับเชี่ยวชาญ

ลำดับที่	ชื่อตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หน่วยงาน
๑	<u>โครงสร้างเดิม</u> ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	๒๐๑	กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมทันต สุขภาพวัยทำงานและสูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข
	<u>โครงสร้างใหม่</u> ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)	๑๘๐๕	สำนักทันตสาธารณสุข